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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 5/2565 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

และออนไลน์ระบบ ZOOM 
      ------------------------------------- 

ผู้มาประชุม (Onsite) 
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา 
2. ดร.ชุมพล                       พรประภา ประธานกรรมการ 
3. ดร.วิชา  จุ้ยชุม กรรมการ                       
4. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
5. นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ 
6. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ 
7. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการ 
8. นายสาโรจน์ อนันตอวยพร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล กรรมการ 
10. ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ กรรมการ 
11. ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล กรรมการและเลขานุการ 
12. นางดวงใจ เนตระคเวสนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Onsite) 
1. นายนิติ วิทยาวิโรจน ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผศ.วิจิตร สนหอม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. ดร.ปริญ วีระพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ 
4. นางสาวอรษา คชสีห์ กองพัฒนานักศึกษา 
5. นางสาววณิชชา นึกชัยภูม ิ กองพัฒนานักศึกษา 
6. นายเทียมเมฆ ไชยคง กองพัฒนานักศึกษา 
7. นางสาวเบญจวรรณ   พลอุทัย กองพัฒนานักศึกษา 
8. นางสาวเบญจวรรณ แสงข า กองพัฒนานักศึกษา 
9. นายเศกสิทธิ์ เป็นดี ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
10. นายกฤติภูมิ เกียรติวัฒนกูล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
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ผู้มาประชุม (Online) 
1.   ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ 
2.   นายวิรัช  โหตระไวศยะ กรรมการ 
3.   รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ 
4.   นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการ 
5. ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง กรรมการ 
6. รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย ์ กรรมการ  
7.  ศ.ดร.สมพร ธุรี กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นาถรพี   ตันโช กรรมการ    
9.  ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ 
10. ดร.จีรศักดิ์ หมุนข า กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Online) 
1. ผศ.สมคิด สวนศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์ 
2. ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5. ผศ.ดร.จิรศักดิ ์ ปรีชาวีรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลขน 
6.  ผศ.ดร.ณัฐชรัฐ แพกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7. รศ.วสันต์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะบริหารธุรกิจ 
8. ผศ.นที ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
9. นางสาวนิตยา พุทธธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะการแพทย์บูรณาการ 
10. รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

                                                                 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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12. นางสาวปณิตา จ้อยทองมูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
13. นางธิดารัตน์ โสดา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
14. นางประจวบ ถวายทาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  กองพัฒนานักศึกษา 
15. นางสาวอรษา คชสีห์ หัวหน้าฝายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา 
16. นางกรุณา จุฑาพันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา  

                กองพัฒนานักศึกษา 
17. นางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน หัวหน้าฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กองพัฒนานักศึกษา 
18. นางน้ าอิง มาลัย  หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย 

  กองพัฒนานักศึกษา 
19. นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   กองพัฒนานักศึกษา 
20. นายเมษา คงเจริญ  หัวหน้าฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
   กองพัฒนานักศึกษา 
21. นางสาวณัฐนันท์ คงเพ็ชรศักดิ์  กองพัฒนานักศึกษา 
22. นายสรายุทร์ ปุ่นหรั่ง ประธานสภานักศึกษา 
23. นายวราวัศน์ พิรธนาพัฒน์ด ารง นายกองค์การนักศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม) 
1. นายวิลาศ เฉลยสัตย์ กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น 
              ดร.ชุมพล พรประภา ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา กล่าวเปิด
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2565 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                              - ไม่มี - 

 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                        
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล (เลขานุการคณะกรรมการฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี ้     
                             1) จ านวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 5/2565  
 - คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  จ านวน 12 ราย 
ทางออนไลน์ จ านวน 10 ราย และลาประชุม จ านวน 1 ราย 
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 - ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทางออนไลน์ จ านวน 23 ราย ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา/ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา/หัวหน้าฝ่ายกองพัฒนานักศึกษา/ผู้แทนผู้น านักศึกษา 
 - ผู้น าเสนอข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิษยเก่า
จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ  และทางออนไลน์ จ านวน 4 ราย คือ 
บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา 

                         มติที่ประชุม รับทราบ 

  2) การแต่งตั้ง ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ เป็นกรรมการเพ่ิมเติม ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ที่ 15/2565 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อช่วยในการก ากับดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา 
สู่การเป็นบัณฑิตนวัตกร และการขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  3) การมอบช่อดอกไม้เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับนักศึกษาและผู้ฝึกสอนของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกรีฑาทีมชาติไทย จ านวน 7 ราย รายละเอียดดังนี้ 
  นักศึกษา 
  1. นางสาวกชพร ตั้งศรีวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะเทคโนโลยี  
คหกรรมศาสตร์ แข่งขันเดินทน 20 กิโลเมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 
  2. นายธวัชชัย หีบเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์   
แข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร  
  3. นายบัณฑิต ช่วงไชย นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร 
  4. นางสาวปาริฉัตร เจริญสุข นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์             
คณะบริหารธุรกิจ แข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตร  
  5. นางสาวสุรีย์วรรณ รูนนัต์ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ 
แข่งขันวิ่ง 200 เมตร  
                               ทั้งนี้ ล าดับที่ 2-5 เป็นนักกีฬาตัวส ารอง 

  ผู้ฝึกสอน 
                               1. ร้อยต ารวจเอกจีรชัย  ลิงลม ผู้ฝึกสอนกรีฑาและวิ่งข้ามรั้ว  400 เมตร  
  2. นายกิตติพงษ์ จอนด้วง       ผู้ฝึกสอนกรีฑาและนักกรีฑาเดินทน 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 - มหาวิทยาลัยควรหาวิธีสืบค้น นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพเป็นนักกรีฑาทีมชาติได้ 
เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศชาติสืบต่อไป  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2565 
                       เม่ือวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565  
 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธ 
ที่ 1 มิถุนายน 2565 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา  
และได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข  ซึ่งมีประเด็นส าคัญ
ในการประชุม ดังนี้ 

 1. รับทราบการรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ
และศิษย์ปัจจุบันที่หารายได้ระหว่างเรียน 

       - คุณกฤต อภิบาลปฐมรัฐ  ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการบริษัท อาเรีย ดีไซน์ อาร์คิเทคส์ จ ากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
และสถาปัตยกรรมภายใน โดยออกแบบให้กับโรงแรม ส านักงาน อาคารค้าปลีกขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม
ประเภทอาคารสูง โชว์รูมรถยนต์ และอาคารประเภทอ่ืนๆ คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัย 
ควรเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี ด้วย เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

   - นายชาญชัย มีชัย ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปัจจุบันเปิดบริษัทออกแบบร่วมกับพี่ชาย ในนาม MECHAI DESIGN AND CONSTRUCTION ปัญหาที่พบ 
จะเป็นในเรื่องของด้านการตลาดเพราะมีเครือข่ายลูกค้าค่อนข้างน้อย จึงขอให้มหาวิทยาลัยช่วยส่งเสริมความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ในการท าธุรกิจ เช่น วิธีการค านวณภาษี การค านวณเงิน เป็นต้น  คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า
มหาวิทยาลัยควรรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จและศิษย์ปัจจุบัน โดยจัดท า Profile และควรมี
การท า Workshop ร่วมกับศิษย์เก่า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ช่องทาง เพ่ือเป็นการช่วยให้ได้งานและ 
ได้ลูกค้าเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
 2. รับทราบการรายงานวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2563-2565 โดยปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกที่น าระบบการเลือกตั้งออนไลน์มาใช้ 
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้น านักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.23 ปีการศึกษา 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 52.73 และปีการศึกษา 2565 คิดเป็นร้อยละ 61.18 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละปีมีจ านวน
ที่เพ่ิมขึ้น และพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด รองลงมาเป็นนักศึกษา  
ชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ตามล าดับ คณะกรรมการฯ ขอให้ผู้น านักศึกษาได้แถลงนโยบายการด าเนินงาน 
ให้ที่ประชุมทราบด้วย  
 3. รับทราบการรายงานการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 – 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกรีฑา
ตัวแทนทีมชาติไทย คือ นางสาวกชพร ตั้งศรีวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันประเภทเดินทน 20 กิโลเมตร  
 4. รับทราบการรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลช้างอุดมศึกษา Chang U-Champion Cup 
ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 9 มิถุนายน 2565 แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบมินิลีกและรอบน๊อคเอ๊าท์ 
ซึ่งรอบมินิลีกแบ่งเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแข่งขันฯ ในกลุ่ม A มีผลคะแนนอยู่ในล าดับที่ 7 
จากทั้งหมด 8 ล าดับ โดยพิธีเปิดและพิธีปิด จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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 5. รับทราบการรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอุดมศึกษา “Est Cola Volleyball 
University Championship 2022” ระหว่างวันที่ 9 - 18 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการจัดการแข่งขัน เป็นเงิน 194,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ขอให้
น าเสนอข้อมูลการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป  
 6. รับทราบการส่งเสริมดูแลสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
โดยคณะพยาบาลศาสตร์จะประสานความร่วมมือกับฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ในการด าเนินการ
ส่งเสริมดูแลสุขภาพให้แก่นักศึกษา ช่วยเป็นก าลังเสริมและร่วมปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การช่วย
ตรวจคัดกรอง การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินโรคเบื้องต้น รวมถึงการให้ค าปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตด้วย 
คณะกรรมการฯ ขอให้มหาวิทยาลัย ช่วยประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมการบริจาคโลหิต
และบริจาคร่างกาย/อวัยวะ โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
  7. รับทราบการลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง 
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ 
โดยจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาฯ ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล 
มทร.ธัญบุรี มีสถานศึกษาเข้าร่วมลงนามทั้งสิ้น จ านวน 4 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษไชยชาญ วิทยาลัย
การอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 

8. รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่มอบให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา 
จากหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค์กรสาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
แจ้งความประสงค์ท่ีจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติการรับทุนการศึกษา
ตามท่ีหน่วยงานผู้มอบทุนได้ก าหนดไว้  

 9. การพิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการตรวจสุขภาพตาให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย  
ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพตาเบื้องต้น หากพบความผิดปกติก็จะด าเนินการเข้าสู่
กระบวนการรักษาต่อไป โดยมี ผศ.นพ.วรนาถ ทัตติยกุล เป็นผู้ให้บริการตรวจรักษา ณ ห้องพยาบาล อาคารสโมสร 
ข้าราชการราชมงคล มทร.ธัญบุรี คณะกรรมการฯ ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือใช้ในโครงการดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 
มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  การรายงานการด าเนนิกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ  

และศิษย์ปัจจุบันที่หารายได้ระหว่างเรียน 
 3.1.1 ศิษย์เก่า 
                นายเศกสิทธิ์ เป็นดี ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รายงานให้ที่ประชุม

ทราบถึงประวัติการท างานและการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาประกอบกับใจรัก 
พร้อมทั้งสั่งสมประสบการณ์ในการท างาน จึงสามารถสร้างผลงานให้เป็นที่รู้จักอย่างมากมาย  รายละเอียดดังนี้ 
  ประวัติการท างาน 

                   - ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์/ประสานงาน บริษัทโชอิง จ ากัด ผู้ผลิตละครช่อง 7 
                     - โปรดวิเซอร์/ผู้จัดการกองถ่าย บริษัทกันตนา บริษัทมุมใหม่ จ ากัด ผูผ้ลิตละคร ช่อง 3, ช่อง 7 

                      - โปรดิวเซอร์/ ผู้จัดการกองถ่ายละคร บริษัทเอพลัสโปรดักส์ชั่น ผู้ผลิตละคร ช่อง 8          
         ปัจจุบัน 

  - กรรมการผู้จัดการ บริษัทนิวส์อินฟินิตี้เอนเตอร์เทนเม้นท์ ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
ซีรีส์ โปรดักส์ชั่น งานอีเว้นท์ คอนเสิร์ต แฟนมีทติ้ง และงานบริการ โดยน าความต้องการของลูกค้ามาเป็นศูนย์กลาง
ของแนวคิดการกระท า เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์พฤติกรรม พร้อมสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแบบครอบคลุม 

  - ผู้ควบคุมการผลิต ซีรีส์ร้ายนักนะรักของมาเฟีย ช่อง GMM 25 
  - ผู้ควบคุมการผลิต ผลิตซีรีส์ให้กับ AIS PLAY ซีรีส์ “เลิฟ@นาย”Oh! My Sunshine Night 

       คณะกรรมการฯ ได้ชื่นชมในความสามารถและแสดงความยินดีกับธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัย ในโอกาสต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.1.2 ศิษย์ปัจจุบัน 
                                       นายกฤติภูมิ  เกียรติวิวัฒนกูล  นักศึกษาชั้นปีที่  2 คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต์ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบธุรกิจต่างๆ ที่ลองถูกลองผิด 
ฝึกฝน เรียนรู้ จนกลายเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน  และสิ่งที่เคยลองท ามาแล้ว ได้แก่ การเพาะไส้เดือน 
เพาะหนอนแมลงวันลาย ท ารางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นต้น และในปี 2559 เริ่มท า
ธุรกิจเพาะกุ้งเครฟิช ปี 2561 เพาะกระบองเพชร ปี 2562 น าเข้าสินค้าจากจีนมาขาย ปี 2563 เพาะพันธุ์ไก่ไข่
และไก่สวยงาม ปี 2564 ขายกระถางต้นไม้ผ่านเพจ Facebook และในปี 2565 ขายเสื้อมือสองผ่าน Instagram
และขายกระดาษทิชชูน าเข้า นอกจากใช้เวลาว่างในการท าธุรกิจที่เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนแล้วนั้น 
ยังมีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนจึงท าให้มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 อีกทั้งยังเป็น
ผู้ท าคะแนนสูงสุด 10 ล าดับ ในโครงการ FROM GEN Z TO BE CEO 2022 ด้วย 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
    - มหาวิทยาลัยควรสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับ

นักศึกษา และควรมีการจัดตั้งชมรมเพ่ือส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการ 
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   - ขอให้แต่ละคณะค้นหานักศึกษาที่มีความสามารถและมีผลงานในด้านต่างๆ เช่นนี้  

มาน าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบเป็นประจ า   

    - ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจให้มีความ

น่าสนใจ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาของมหาวิทยาลยั ได้มีแนวทางและมีความสนใจอยากเป็นผู้ประกอบการ

มากยิ่งขึ้น 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.2 การรายงานขอ้มูลการส่งเสริมการออกก าลังกายให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
    ประธานฯ ขอให้น าวาระท่ี 3.2 รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 การรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ภายใต้โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจ าปี 2565 (From Gen Z to be CEO 2022)  
ครั้งที่ 6 
                          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ท าความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ From Gen Z 
to be CEO ประจ าปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 -28 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์  
โดยมีนักศึกษารวมทั้ง 9 มทร. เข้าร่วม บ่มเพาะพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
ในระดับสากล จ านวนกว่า 5,000 คน ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตรที่ได้รับการคัดสรรองค์ความรู้ที่ดี เหมาะสมและทันสมัย 
ผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และมีชื่อเสียงระดับประเทศ  ซึ่งล้วนแล้วแต่ประสบความส าเร็จทาง
ธุรกิจมาแล้วทั้งสิ้น โดยมีท่านภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดออนไลน์ ร่วมกับท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ จึงได้สรุปผล
การด าเนินโครงการฯ รายละเอียดดังนี้ 

 

จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 
 
 
 

จากตารางข้อมูลข้างต้น จะเห็นไดว้่านักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน  

1,741 คน เข้ารับการอบรม จ านวน 1,231 คน เข้าสอบ จ านวน 1,128 คน มีผู้สอบผ่าน 50% จ านวน 587 คน  

และสอบผ่าน 80% จ านวน 8 คน 
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ตารางสรุปคะแนนผลการสอบของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ From Gen Z to be CEO 

(แยกคณะ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการนี้ ท่านอธิการบดี (รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา 

ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ โครงการ FROM GEN Z TO BE CEO 2022 จ านวน 11 ราย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 - ขอให้นักศึกษาที่ได้คะแนนในล าดับสูงสุดของโครงการฯ นั้น ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้มากขึ้น 

เช่น ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสื่อสารอย่างเข้าใจ ภาวะการเป็นผู้น า การสร้างทีมงาน รวมถึงการเป็นผู้มี

คุณธรรมจริยธรรม 

  - ขอให้มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายและช่วยผลักดันให้นักศึกษาสามารถก้าวไปสู่การเป็น

ผู้ประกอบการได้ เช่น จัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ การสนับสนุนกองทุน Startup 

เป็นต้น 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.2 การรายงานแนวทางการปฏิบัติงานดา้นกิจกรรมนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
        ผศ.วิจิตร สนหอม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง
แนวทางการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  โดยค านึงถึงความต้องการ
ของนักศึกษาในคณะเป็นหลัก ที่ต้องให้กิจกรรมสามารถด าเนินการควบคู่กับการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษา
ได้ลงเรียน โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจของคณะฯ 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ความเป็นนักนวัตกรที่สามารถสร้างนวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ  
นอกจากนี้ยังใช้ 5 P ในการขับเคลื่อนการสนับสนุนงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ Plan, Ploy, Pattern , Position 
และ Perspective โดยการบูรณาการทั้งหมดอยู่ในโครงการ “การแข่งขันทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์” และจาก
การเก็บข้อมูลของนักศึกษา ท าให้ทราบว่านักศึกษามีความต้องการที่จะให้คณะด าเนินการเพ่ือพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

- ส่งเสริมกิจกรรมที่ควบคู่กับการเรียน 
- จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างสาขาฯ 
- จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริง ไม่ใช่จัดเพราะเคยท ากันมา 
- เน้นกิจกรรมการพัฒนาฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมตามวิชาชีพของนักศึกษาและควรมีเกียรติบัตรมอบให้ 
- ส่งเสริมการใช้ Power point และ Photoshop 
- จัดพื้นที่ส่วนกลางของนักศึกษาได้ ท างานนอกเวลาเรียน 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัยควรมีเวทีให้แก่นักศึกษาในการประกวดแข่งขันการประกอบอาหาร เพ่ือต่อยอด
ทักษะอาชีพไปสู่ระดับสากลได้ และควรส ารวจรสนิยมและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวใน
แต่ละประเทศด้วย เพ่ือเป็นการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.3 การรายงานจ านวนผู้มาใช้บริการสถานการกีฬา และรายได้จากสถานการกีฬา 
       ประธานฯ ขอให้น าวาระที่ 4.3 รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.4 การรายงานภาวะการมีงานท า และความพึงพอใจของนายจ้าง 
       นางสาวณัฐนันท์ คงเพ็ชรศักดิ์ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา  
รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของนายจ้าง ดังนี้  
       4.4.1 ภาวะการมีงานท า 
         การติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ซึ่งส าเร็จการศึกษาปี 2563 เริ่มด าเนินการ
เก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน 29 ตุลาคม 2564 - 24 มีนาคม 2565  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะต่าง ๆ เข้ากรอกข้อมูล 
เกินกว่าร้อยละ 70 ตามท่ี อว.ก าหนด โดย 3 อันดับแรก คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รองลงมาได้แก่ วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย (ปัจจุบันการแพทย์บูรณาการ) และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตามล าดับ ภาพรวมการ
เข้ากรอกข้อมูลทั้งหมดร้อยละ 73.19 รายละเอียดดังตาราง 



      รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565            11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากการเข้ากรอกข้อมูล พบว่าบัณฑิตมีงานท า จ านวน 3,120 คน (ร้อยละ 70.18) ยังไม่ได้ท างาน 
จ านวน 1,238 คน (ร้อยละ 27.85) และศึกษาต่อ จ านวน 88 คน (ร้อยละ 1.98) รายละเอียดดังตาราง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561-2563) พบว่านักศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ/
ผู้ประกอบการ ในปี 2561 จ านวน 106 คน ปี 2562 จ านวน 119 คน และปี 2563 จ านวน 155 คน  ในส่วนรายได้
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2563 พบว่าคณะที่บัณฑิตมีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 4.4.2 ความพึงพอใจของนายจ้าง 
   จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2563  
ที่มีงานท า โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง 5H ได้แก่  Head  Heart  Hand  Hip และ Heel   
ส่วนที่สอง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (TQF) 6 ด้าน  โดยมีการตอบกลับจากนายจ้าง จ านวน 1,130 คน 
(ร้อยละ 19.64) เมื่อจ าแนกรายคณะ พบว่ามีคณะได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 20 จ านวน 6 คณะ ได้แก่                      
                               1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5. คณะบริหารธุรกิจ 
                                 3. คณะศิลปกรรมศาสตร์   6. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
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                       ส าหรับคณะที่ยังประเมินผลไม่ครบร้อยละ 20 ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ขณะนี้ยังอยู่
ระหว่างการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมและก าหนดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เพ่ือให้คณะต่างๆ ได้น ายอด
ไปใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ  และจากผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ข้อเสนอแนะ พอสังเขป ดังนี้ 
 ค าชื่นชมจากผู้ใช้บัณฑิต  
 - มีการคิดและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาได้ดี มองโลกในแง่บอกเวลาเจอปัญหา 
 - เรียนรู้ได้รวดเร็ว กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถปรับตัวเข้าสังคมการท างานได้ดี 
 - ขยัน อดทน มีวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี  
 - สมุดกิจกรรมสอดคล้องกับทักษะ 
 สิ่งสนับสนุนต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย 
 - มีรายวิชาที่ปรับปรุงให้เข้ากับตลาดแรงงานในปัจจุบัน และมีหลักสูตรที่หลากหลาย 
 - มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และมีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
 - มีการสนับสนุนการเล่นกีฬาและการออก าลังกาย 
 - มีสวัสดิการและกองทุนต่างๆ  
 - มี MOU กับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
 สิ่งท่ีควรพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 - ทักษะการใช้ภาษา  
 - เน้นการปฏิบัติและประยุกต์ ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาท าให้เรามีทักษะที่เชี่ยวชาญมากขึ้น 
 - การกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหัวหน้าหรือคนในองค์กร 
 - การคิดเป็นขั้นตอนและวางแผนการท างานได้ 
 - เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ปัญหา/อุปสรรค 
 - การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ยังไม่เข้าถึงนักศึกษาทุกคณะ 
 - ช่องว่างระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ 
 - การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบเดิม 
 - การอัพเดตระบบซอฟแวร์เครื่องมือที่หลากหลาย 
 - สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
 - วัฒนธรรมองค์กรยังไม่สอดคล้องกับนักศึกษา 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

  - ควรมีการส ารวจข้อมูลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว อย่างน้อย 6 เดือน เพ่ือให้ทราบว่า

บัณฑิตทีย่ังไม่มีงานท าเกิดจากสาเหตุใด และน ามาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

  มติที่ประชุม 
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 4.5 การรายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย 
และสุดยอดพิธีกร 
 4.6 การรายงานการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Student Activity Transcript 
 4.7 การรายงานการเข้าร่วมชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา 
 4.8 การรายงานการพิจารณางบประมาณเงินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
 ประธานฯ ขอให้น าวาระท่ี 4.5, 4.6, 4.7 และ 4.8 รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.9  การรายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรว่มกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่าตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2565  
เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี
รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กองพัฒนานักศึกษา 
รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาทุกคณะ ผู้แทนจากอ าเภอคลองหลวง ผู้แทนจากอ าเภอธัญบุรี สถานีต ารวจภูธร
คลองห้า สถานีต ารวจภูธรธัญบุรี โรงพยาบาลคลองหลวง โรงพยาบาลธัญบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก  
และผู้ประกอบการหอพักเอกชน รวมจ านวน 70 คน โดยสรุปประเด็น ดังนี้ 
 1. รายงานผลการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 2 รอบ 
   - รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565  นักศึกษาเข้ารับการตรวจทั้ง 3 วัน 
รวมจ านวน 5,110 คน ทั้งนี้ พบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมจ านวน 21 ราย  
  - รอบท่ี 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 (รอบเก็บตก) 
 2.  ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในก ากับของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 3.  แนวทางการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 
  4.  การเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ไม่พึงประสงค์ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 
และการเปิดศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมของนักศึกษา พร้อมรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ 

    รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) เพ่ิมเติมในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหา
โรคภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา  ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิต โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มอบเงินช่วยเหลือ จ านวน 10,000 บาท แก่ครอบครัว
ของนักศึกษา และอีกรายเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับประทานยาเกินขนาด เนื่องจากเป็นโรค
ภาวะซึมเศร้า ซึ่งคณะครุศาสตร์ฯ และกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การช่วยเหลือและส่งตัวเข้ารับการรักษา 
ที่โรงพยาบาลธัญบุรี ทั้งนี้ ได้หารือร่วมกันว่าควรหาข้อมูลเชิงลึกว่าภาวะโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุใด 
เช่น ปัญหาครอบครัว การเรียน การเงิน ฯลฯ เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป  
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ขอให้กองอาคารสถานที่และกองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกันด าเนินการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย  

เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย และมารยาทในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

 - ขอให้สรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยฯ และรายให้ที่ประชุมทราบด้วย 
 โดยขอให้รายงาน  3 เดือน/ครั้ง  

 - ขอให้รายงานความก้าวหน้าโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี (อสม.มทร.ธัญบุรี) ให้ที่ประชุมทราบด้วย 

  มติที่ประชุม รบัทราบ  และมอบผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1  แจ้งก าหนดการการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา  
        ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องด้วยประธานฯ ติดภารกิจ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงก าหนดการการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการ รายละเอียดดังนี้ 
      - ครั้งที่ 6/2565     วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 
      - ครั้งที่ 7/2565     วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 
   - ครั้งที่ 8/2565     วันพุธที่ 5 ตุลาคม  2565 
   - ครั้งที่ 9/2565     วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
       - ครั้งที่ 10/2565  วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565  
                                  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และออนไลน์ระบบ ZOOM  

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ให้คณะกรรมการฯ รับทราบต่อไป 

ปิดประชุมเวลา  16.40 น. 

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ แก้วสกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      นางดวงใจ เนตระคเวสนะ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


